

แบบตอบรับการทาบทามเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



เขียนที่ ราชโขนเจ็ดยศสถาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2551

ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.ชัยนันทน์ สมุทรนัช ได้รับการทาบทามเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้ว ข้าพเจ้า

- ยอมรับ การทาบทามเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
 ปฏิเสธ การทาบทามเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

ทั้งนี้ การยอมรับการทาบทามเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูล
ส่วนตัว (แนบมาพร้อมนี้)

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการทาบทาม
(ศาสตราจารย์ ดร.ชัยนันทน์ สมุทรนัช)

- ข้อมูลที่จำเป็น: 1. ประวัติส่วนตัว (พอสังเขป)
2. ประสบการณ์การทำงาน
3. สถานที่ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาจาก วชิราวุธวิทยาลัย ศึกษาต่อในแผนกวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ โดยสอบได้ที่หนึ่งของชั้นปีที่หนึ่ง ต่อมาได้รับทุน ไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างเรียนได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนไทย และประธานสโมสร นักศึกษานานาชาติ ของมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย หลังจากนั้นได้ศึกษาคณะระดับปริญญาโท และเอกทางรัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ดร.ชัยอนันต์ เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๘ ได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหว ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่อายุไม่ถึง) และเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๘ ได้ทำการปฏิรูประบบรัฐสภาไทย ต่อมาได้ย้ายไปเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อมาในปี ๒๕๓๘ ได้รับพระบรมราชานุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ดร.ชัยอนันต์ มีผลงานเขียนตำราทั้งภาษาไทย และอังกฤษ มากมาย ได้เดินทางไปบรรยายและทำวิจัยในต่างประเทศ เช่นที่ มหาวิทยาลัย Princeton, มหาวิทยาลัย Columbia, มหาวิทยาลัย Cambridge และ London เป็นต้น

ดร.ชัยอนันต์ เคยเป็นนายกสมาคมนักสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และเลขาธิการสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ชัยอนันต์ ได้เป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ เมื่ออายุเพียง ๔๐ ปี ได้รับพระราชทานเหรียญชัยมาลาเข็มศิลปวิทยา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด คือ มหาวิริยมงกุฎ และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ดร.ชัยอนันต์ เคยเป็นที่ปรึกษาของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นที่ปรึกษาของที่ปรึกษาพิเศษองค์การสหประชาชาติในกัมพูชา เป็นกรรมการปฏิรูประบบราชการกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกรรมการสภาการศึกษา ประธานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน ประธานสถาบันนโยบายศึกษา ประธานสถาบันพิพิธภัณฑการเรือนรู้แห่งชาติ และกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ดร.ชัยอนันต์ เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ซึ่งนำไปสู่การตั้งสภา ร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดร.ชัยอนันต์ เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดร.ชัยอนันต์ เคยเป็นประธานกรรมการบริษัท การบินไทย เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้า และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม

ดร.ชัยอนันต์ เคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ได้ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หลังจากลาออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระบรมราชานุมัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ วชิราวุธวิทยาลัย ทองวาระ และครบวาระในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ เป็นนักวิชาการที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาระบบรัฐสภา และระบบราชการไทยเป็นผู้ริเริ่มความคิดหลายอย่างที่ได้มีการนำมาปฏิบัติ เช่น การพัฒนาโดยใช้พื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วม (AFP) การเสนอให้มีผู้ตรวจการของรัฐสภา และมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบบริหารแผนชนบทยากจน

ดร.ชัยอนันต์ ได้รับปริญญาตรีบัณฑิต กิตติมศักดิ์และเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน และศิษย์เก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญา กิตติมศักดิ์จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และวิทยาลัยEdgewood
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ดร.ชัยอนันต์ ยังเป็นนักวิจัยดีเด่น สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย

ปัจจุบันศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองและนายก
ราชบัณฑิตยสถาน (สมัยที่ ๒) และสมรสกับ คุณสุภาภร มีบุตรธิดา ๓ คน งานอดิเรก คือ การอ่านและเขียนหนังสือ
ว่ายน้ำ และเล่นกอล์ฟ